



PHÁT BIỂU KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2017-2018

Kính thưa GS Phùng Xuân Nhạ, UVBCH TW Đảng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT,

Kính thưa các vị khách quý,

Kính thưa các thầy, cô giáo, cán bộ viên chức và các em sinh viên thân mến!

Trong không khí dịu mát của những ngày đầu Thu chuẩn bị chào đón ngày Tết độc lập, hôm nay chúng ta cùng tới đây, tại Quảng trường trung tâm trước nhà C1 truyền thống, được vinh dự đón GS Bộ trưởng về khai giảng năm học mới và chào đón khóa sinh viên 62 của Trường ĐHBK Hà Nội.

Lời đầu tiên, thay mặt gần 2.000 cán bộ, giảng viên và hơn 30.000 sinh viên đang học tại trường, xin nhiệt liệt chúc mừng hơn 6.000 tân sinh viên đã vượt qua 12 năm học tập vất vả và một kỳ thi cạnh tranh khắc nghiệt, chúc mừng các bạn đã chính thức trở thành những con người BÁCH KHOA.

Kính thưa Bộ trưởng, các vị khách quý, các thầy cô và các em sinh viên thân mến,

Năm học 2016-2017 vừa qua đánh dấu những sự kiện đặc biệt quan trọng đối với Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Trường đã tổ chức rất thành công Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập cùng với chuỗi hoạt động chào mừng đầy ý nghĩa, để lại nhiều tình cảm và ấn tượng sâu sắc cho các thế hệ cán bộ và sinh viên. Tại buổi lễ, thầy và trò BKHN vinh dự được đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang về dự và trao Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ hai, vinh dự được đón Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cùng về dự và tặng quà.

Cũng trong tháng 10 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án “Thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội”, giao Trường thực hiện tự chủ toàn diện với mục tiêu phát triển thành một đại học nghiên cứu theo các chuẩn mực khu vực và quốc tế.

Cùng với việc triển khai cơ chế tự chủ toàn diện, với thế mạnh truyền thống của một trường đại học kỹ thuật và công nghệ, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đang đứng trước cơ hội cũng như thách thức rất lớn từ những tác động sâu rộng của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Trong tầm nhìn trở thành đại học nghiên cứu hàng đầu khu vực với nòng cốt là kỹ thuật và công nghệ, Nhà trường đã hoàn thành xây dựng bản Chiến lược phát triển Đại học Bách khoa Hà Nội với những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm đến năm 2025, chuẩn bị sẵn sàng đón nhận những cơ hội và thách thức mới đó.



Trong năm học vừa qua, được sự quan tâm quý báu và sự chỉ đạo sát sao của Bộ GD&ĐT, đặc biệt từ cá nhân GS Bộ trưởng, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội tiếp tục tiên phong trong triển khai các giải pháp đổi mới tuyển sinh, tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu, đạt được những kết quả đáng tự hào, như báo cáo của PGS Trần Văn Tớp, Phó Hiệu trưởng nhà trường đã nêu. Trong đó, hai kết quả nổi bật đó là chứng nhận kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn châu Âu và kết quả tuyển sinh trong vừa qua.

Kính thưa quý thầy cô và các em sinh viên thân mến,

Những thành công mà chúng ta đạt được trong những năm qua và những kết quả nổi bật trong năm học 2016-2017 chính là nhờ vào sự nỗ lực không mệt mỏi, sự cống hiến tận tụy của toàn thể các thầy cô và các em sinh viên. Sự nỗ lực đó, sự cống hiến đó xuất phát từ nhiều trái tim, nhưng đều từ **MỘT TÌNH YÊU** thầm lặng và cao cả của các thầy cô và các bạn đối với Ngôi trường Bách khoa, với niềm tin vững chắc vào **MỘT TƯƠNG LAI** tươi sáng.

Xin cảm ơn các thầy cô, các cán bộ viên đã đã chọn con đường gắn bó với Trường, trong mọi hoàn cảnh khó khăn vẫn luôn giữ vững phẩm giá cao đẹp của nghề giáo, luôn làm mọi điều tốt đẹp nhất cho sinh viên, cũng vì một tình yêu và một tương lai đối với các em sinh viên, đối với Bách khoa.

Xin cảm ơn các bạn sinh viên đã gửi trọn niềm tin, đã chọn ĐH Bách khoa là nơi sẽ trải nghiệm những năm tháng đẹp đẽ nhất của tuổi thanh xuân và khởi đầu cho sự nghiệp của mình, cũng vì các bạn cảm nhận rõ ràng một tình yêu và một tương lai ở ngôi trường này. Tình yêu đó, niềm tin tương lai đó sẽ là động lực để các bạn vượt qua mọi khó khăn phía trước, hiện thực hóa giấc mơ, hoài bão của mình.

Chúng ta tin rằng, tình yêu đó, tương lai đó được xây dựng trên nền tảng bản sắc văn hóa, những giá trị cốt lõi của Trường, đó là **chất lượng - hiệu quả, chính trực - tôn trọng, tận tụy - cống hiến, tài năng cá nhân - trí tuệ tập thể, và kế thừa - sáng tạo**, như năm cánh hoa của một bông hoa, như năm cánh sao của một ngôi sao.

Thầy trò Bách khoa chúng ta cũng tin rằng, GS Bộ trưởng cùng các đồng chí lãnh đạo cơ quan Bộ, các nhà tài trợ hảo tâm, các nhà báo thân thiết tới đây cùng dự buổi Lễ khai giảng cũng từ lý do chính là dành **MỘT TÌNH YÊU CHO BÁCH KHOA** cũng như đặt kỳ vọng vào **MỘT TƯƠNG LAI** cho các thế hệ sinh viên **BÁCH KHOA HÀ NỘI** sẽ thành công hơn trong con đường sự nghiệp, cống hiến nhiều hơn cho xã hội và cho đất nước. Thầy trò Bách khoa trân trọng cảm ơn và cùng hứa sẽ làm hết sức mình để xứng đáng với tình yêu và niềm tin đó.



Với **MỘT TÌNH YÊU** và cùng hướng tới **MỘT TƯƠNG LAI** với **BÁCH KHOA HÀ NỘI**, tôi xin trang trọng tuyên bố khai giảng năm học mới 2017-2018.

Kính thưa Bộ trưởng, các vị khách quý, các thầy cô và các em sinh viên thân mến!

Đứng trước bối cảnh nền kinh tế đất nước còn nhiều khó khăn, cạnh tranh trong hệ thống giáo dục đại học trong nước và quốc tế ngày càng khốc liệt, quá trình đổi mới từ cơ chế bao cấp trước đây sang cơ chế tự chủ đòi hỏi sự thay đổi sâu sắc cả về nhận thức và hành động, sự chia sẻ và đồng thuận trong toàn thể cán bộ và sinh viên.

Năm học mới là năm học thứ hai Trường ĐHBK Hà Nội thực hiện cơ chế tự chủ toàn diện, tiếp tục thực hiện kế hoạch đã đề ra trong Chiến lược phát triển 2017-2025, Nhà trường đã đề ra 7 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để cụ thể hóa 9 nhiệm vụ và 5 giải pháp chủ yếu của ngành do Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo.

Phương hướng chung cho năm học mới là tập trung đổi mới và thực hiện mô hình quản trị tiên tiến, đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ, chú trọng phát triển đội ngũ cán bộ, xây dựng môi trường và văn hóa học đường nâng cao chất lượng và hiệu quả các mặt hoạt động.

Tập thể lãnh đạo Nhà trường cùng toàn thể cán bộ và sinh viên hoàn toàn tin tưởng và nhất định sẽ biến những khó khăn thành động lực cho phát triển, chuyển hóa những thách thức thành cơ hội để đi lên, kiên định quá trình đổi mới, luôn kiên định giữ vững và nâng cao chất lượng để Trường Đại học Bách khoa Hà Nội tiếp tục khẳng định vị thế là trường đại học kỹ thuật hàng đầu của đất nước, xứng đáng với kỳ vọng của các thế hệ cán bộ, sinh viên; sự tin tưởng của các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước và của toàn xã hội.

Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng, các vị khách quý đã dành thời gian cùng đến dự lễ khai giảng năm học mới và chào đón tân sinh viên của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, kính chúc quý vị dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc toàn thể các thầy cô giáo và các em sinh viên tràn đầy năng lượng bước vào một năm học mới, hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ của năm học 2017-2018. Chúc ngôi trường Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ mãi là **MỘT TÌNH YÊU** và **MỘT TƯƠNG LAI**, trong và cho mỗi chúng ta!